

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน, ช่างไฟฟ้า, ช่างไม้-ก่อสร้าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ (ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

ตามที่ได้มีประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัคร
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน, ช่างไฟฟ้า,
ช่างไม้-ก่อสร้าง) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
(ผู้ช่วยพ่อบ้าน) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอน
ครบถ้วนและภายในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบท้ายประกาศนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ได้ประกาศให้ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่ามีผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มา
ตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้ติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๖๔๗๙ , ๐ ๒๑๔๑ ๓๖๒๔ พร้อมทั้งส่งคำร้องตามแนบท้ายประกาศนี้
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๗๕ , ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๗๘ พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียม
สมัครสอบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบฯ เพิ่มเติมต่อไปในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถ้าไม่
ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าสอบในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์

(นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์)

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำเนาถูกต้อง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(บรรจง อิทธิสาร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พัชรนันท์ / คัด

บรรจง / ทาน